

ก่อนปิดเล่ม

รูสมิแลฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 7 นับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2515 ประสบทั้งความก้าวหน้า และหยุดชะงักไปชั่วครั้งชั่วคราว เนื่องจากมีอุปสรรคบางประการตลอดจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 3-4 คน และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหัววารสาร เราถือว่าความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของความเจริญงอกงาม และเป็นเรื่องธรรมดาของโลก

การจัดทำวารสารของหน่วยงานรัฐบาลหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา หรือกรมกองในกระทรวงต่าง ๆ ขากนักที่จะคล่องตัวเหมือนหน่วยงานเอกชนที่ผลิตหนังสือโดยตรง ยิ่งผู้จัดทำวารสารฉบับนี้ มีงานประจำผูกมัด คืองานสอน และงานบริการอื่น ๆ แต่เราก็พยายามเจียดเวลา หรือใช้เวลาวันหยุดราชการออกไปหาข้อมูล หรือไปสัมภาษณ์บุคคล ตามที่เราได้ตกลง เปิดกว้างให้มีทั้งบทความสารคดี และปริกษากันทุกครั้ง เมื่อเสร็จแล้วรวบรวมเรื่องส่งไปเรียงคอมพิวเตอร์ที่ กำหนดไว้ ประการสำคัญเราไม่กรุงเทพฯ แล้วกลับมาทำอาร์ตเวิร์ก ได้ผลิตวารสารเพื่ออ่านกันเฉพาะกลุ่มหรือทำรูปเล่มกันเองที่ปัตตานี จากนั้น

จึงส่งไปทำเพลทและเข้าโรงพิมพ์ที่กรุงเทพฯ จะเห็นว่าเรามีงานหลายขั้นตอนอันเป็นผลให้เกิดความล่าช้าพิมพ์ออกมาไม่ตรงกำหนด ส่วนใหญ่มักจะเห็นโฉมหน้ารูสมิแลในช่วงท้ายเวลาของเดือนหลังที่ระบุไว้ เช่นฉบับกันยายน-ธันวาคม ก็จะได้อันประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคมเป็นอย่างช้า นี่คือข้อบกพร่องที่เราพยายามแก้ไข และหวังว่าท่านผู้อ่านคงให้อภัยด้วย

เมื่อหาวารสารรูสมิแลก็คงเอกลักษณ์ไว้ดังที่ท่านติดตามอ่าน คือเราเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างอันเป็นที่ถกเถียงที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเราพยายามทำเสนอท่านผู้อ่านตามลำดับ อีกประการหนึ่งลักษณะหรือรูปแบบการเขียนนั้น * ไม่จำกัดว่าเป็นบทความทางวิชาการล้วน ๆ เราเปิดกว้างให้มีทั้งบทความสารคดี และบันเทิงคดี อันตรงกับเป้าหมายของเราที่รวมเรื่องส่งไปเรียงคอมพิวเตอร์ที่ กำหนดไว้ ประการสำคัญเราไม่กรุงเทพฯ แล้วกลับมาทำอาร์ตเวิร์ก ได้ผลิตวารสารเพื่ออ่านกันเฉพาะกลุ่มหรือทำรูปเล่มกันเองที่ปัตตานี จากนั้น

บ้านส่วนใหญ่ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ทราบเรื่องราวของเราด้วย

มีบทความและบทประพันธ์หลายเรื่องที่อยู่ในแฟ้มของเรา เพื่อพิจารณา ลงพิมพ์ต่อไปตามลำดับ เราขอขอบคุณเจ้าของผลงาน ทั้งที่เป็นบุคคลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่กรุณาส่งผลงานมาร่วมสนุกกับรูสมิแลด้วยความยินดี เราไม่มีค่าตอบแทนเป็นน้ำเงินแต่ขอขอบคุณเป็นน้ำใจทุกครั้งที่ดีพิมพ์เป็นผลงานของท่าน ส่วนจดหมายจำนวนหลายฉบับ ที่ได้รับก็ตอบเป็นส่วนตัว และนำบางฉบับมาตีพิมพ์ให้ทราบ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงทัศนคติของผู้อ่านที่มีต่อรูสมิแล

เป็นที่น่ายินดีว่าบทความหลายเรื่องในรูสมิแล มีบรรณาธิการวารสารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคบางฉบับได้ติดต่อไปขอพิมพ์ซ้ำ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปอีก และเราได้ขออนุญาตผู้เขียนหรือบอกให้ผู้เขียนทราบทุกครั้ง

ฉบับนี้มีข้อเขียนที่น่าสนใจเสนอผู้อ่านหลายเรื่อง ท่านอ่านแล้วมีความเห็นอย่างไรลองเขียนติชมหรือแนะนำมาบ้าง ผู้จัดทำขอขอบคุณอย่างยิ่ง □